



BỘ NỘI VỤ

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022

THƯ CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thay mặt Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Nội vụ, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ những lời chúc tốt đẹp nhất! Tôi cũng xin gửi những lời chúc trân trọng tới các bà, các mẹ, các chị, các em, các cháu trong gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Nội vụ!

Lịch sử vẻ vang mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam: giàu lòng nhân ái, đức hy sinh cao cả, thông minh, sáng tạo và yêu quê hương đất nước nồng nàn. Đúng như Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: “*Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tươi đẹp, rực rỡ*”.

Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, các thế hệ nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã không ngừng nỗ lực đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng xây đắp nên lịch sử với những thành tựu rất đỗi tự hào của Bộ và ngành Nội vụ chúng ta. Thay mặt Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Nội vụ, tôi chân thành cảm ơn và ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí.

Để tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển toàn diện của ngành Nội vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho, tôi mong muốn và tin tưởng rằng, phụ nữ Bộ Nội vụ và toàn ngành tích cực phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, của con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, không ngừng nâng cao ý chí, bản lĩnh, tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, tự tin, tự trọng, tự hào, cống hiến nhiều hơn, tốt hơn cho ngành Nội vụ và cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta!

Chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiến bộ!

Thân ái!

PHẠM THỊ THANH TRÀ
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG, BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ